



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้
หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนด
ตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้ง
เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.แก้วตา ธัญญากร	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๗๕)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางพรพรรณ เพ็งเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ ๕ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๖ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวแก้วตา ชาญญากร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 275)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต้นในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ 8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ 5 เป็นเวลา 4 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา 8 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2554)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ 4411162451</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 91</p>
<p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวแก้วตา ชาญญากร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 275)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคมถึงวันที่ 23 มกราคม 2552)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักการแพทย์

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด
- กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยเด็กชายมีอายุ 12 ปี 7 เดือนมาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้สูง 5 วัน มีอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง รับประทานอาหารได้น้อย คลื่นไส้และอาเจียน อุณหภูมิร่างกาย 38 องศาเซลเซียส ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที อัตราหายใจ 24 ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต 110/70 มิลลิเมตรปรอท แพทย์ตรวจร่างกายและเจาะเลือดส่งโลหิตวิทยา พบเม็ดเลือดขาว 1,710 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ความเข้มข้นของเลือด 46.7 เปอร์เซ็นต์เกล็ดเลือด 112,000 เซลล์ ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก รับไว้รักษาที่หอผู้ป่วยกุมาร 17 วันที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 11.50 น. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาดำเนินการของโรคอยู่ในช่วงระยะไข้ ผู้ป่วยมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดเลือดออกง่าย ผู้ป่วยได้รับการเฝ้าระวังและสังเกตติดตามอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องท้องอืดมีการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารและรับประทานอาหารได้น้อยจากเบื่ออาหาร ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน ให้การพยาบาลโดยจัดให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง ให้อาแก้อ่อนไหว อาเจียนและลดกรดตามแผนการรักษา ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย แนะนำมารดาจัดเตรียมอาหารอ่อนที่ผู้ป่วยชอบให้รับประทาน ในระยะพื้นตัวผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่ปวดท้อง ไม่อาเจียน สามารถดื่มน้ำได้ ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้ให้การพยาบาลศึกษาติดตามและประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในความดูแล 3 วัน เยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด 3 ครั้ง ในระหว่างรับผู้ป่วยไว้ในความดูแลพบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางการพยาบาล 5 ปัญหา ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขหมดไป ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย บิดามารดามีความเข้าใจและคลายความวิตกกังวลเรื่องการเจ็บป่วย สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอน การล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. ใช้เป็นสื่อในการสอนผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กเล็กที่ต้องล้างจมูกเพื่อการดูแลต่อที่บ้าน
2. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยกุมาร 17 มีการสอนเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ และสามารถล้างจมูกให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ญาติมีความรู้ และเกิดความมั่นใจสามารถล้างจมูกให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เมื่อกลับบ้าน
2. ใช้เป็นแผนการสอนให้พยาบาลในหอผู้ป่วยกุมาร 17 ใช้สอนการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็กเป็นแนวทางเดียวกัน